

Số: /TB-UBND

Nguyễn Bình, ngày tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 01/2023

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Đào Nguyễn Phong – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 01/2023. Tham dự phiên họp có đồng chí Nông Văn Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm y tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm VH TT huyện; Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nhiệm vụ còn tồn đọng cần triển khai trong năm 2023 và đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc; ý kiến phát biểu của đồng chí Nông Văn Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện và các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, nhờ đó dù còn nhiều khó khăn song nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; văn hóa – xã hội được quan tâm, các giá trị truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; quốc phòng an ninh được giữ vững. Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đồng chí thủ trưởng đơn vị, địa phương còn thiếu tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; một số phòng, ban, địa phương đùn đẩy trách nhiệm; số ít nhiệm vụ triển khai chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; người đứng đầu một số địa phương chưa sâu sát địa bàn, nhiều vụ việc chậm được phát hiện, xử lý; còn một số hạn chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lâm sản, khoáng sản, cải cách hành chính... chậm được khắc phục; công tác phối hợp, trao đổi trong thực hiện nhiệm vụ còn những bất cập nhất định, chưa thật sự hiệu quả; chất lượng tham mưu của bộ phận công chức, viên chức chưa tốt, một số văn bản ban hành thiếu tính khả thi... những tồn tại, hạn chế đã ảnh hưởng đến kết quả chung trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Bước vào năm 2023, dự báo tình hình quốc tế và khu vực vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Cao Bằng nói chung và của huyện Nguyên Bình nói riêng. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2022, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên; nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các mục tiêu, định hướng chiến lược của huyện để cụ thể hóa thành các văn bản có tính khả thi cao nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục xin ý kiến Thành viên UBND huyện về Chương trình công tác năm 2023 để sớm ban hành, triển khai thực hiện ngay từ những ngày tháng đầu năm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm giao các ngành:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

1. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch

Chủ trì, tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai ngay kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến các đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng của năm.

Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công; trong đó ưu tiên đảm bảo chế độ theo quy định cho các đối tượng chính sách trước Tết nhằm bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục về thanh quyết toán các nguồn vốn; phối hợp phòng VHTT hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc và triển khai hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tại điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao dịp đón đoàn Famtrip; đôn đốc giải ngân kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo trước Tết theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh.

Giao kế hoạch vốn các Chương trình MTQG, đối khớp các dự án đảm bảo đúng quy định và quyết định phê duyệt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ quản đôn đốc triển khai ngay nguồn vốn sự nghiệp đã được phân bổ, không để chậm tiến độ, rà soát, tính toán kỹ lưỡng các dự án, tiểu dự án sẽ thực hiện hỗ trợ đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định, định mức.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đánh giá tài sản và thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản Trạm y tế xã Vũ Minh để đảm bảo mặt bằng triển khai xây dựng Trạm Y tế mới.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Chủ trì, đôn đốc các đơn vị giải ngân vốn đầu tư đảm bảo theo lộ trình, quyết định giao vốn và cam kết với UBND tỉnh.

2. Đề nghị Chi cục Thuế

Phối hợp với Trung tâm VHTT huyện, UBND các xã tổ chức tuyên truyền về thu lệ phí môn bài hoàn thành trong tháng 01/2023; chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát nguồn thu, xây dựng phương án thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành dự toán giao.

3. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân; chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản dịp trước, trong và sau Tết; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan.

Tham mưu nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để triển khai Kế hoạch Tết trồng cây (xác định rõ chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng; điều chỉnh giảm dự toán kinh phí phù hợp với nguồn lực của huyện, vận động xã hội hóa để triển khai). Chậm nhất ngày 16/01 hoàn chỉnh kế hoạch để báo cáo Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Chủ trì, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng đảm bảo đúng tiến độ và văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu phương án phát triển dược liệu quý theo mô hình cộng đồng dân cư thực hiện (lưu ý các quy định về địa điểm triển khai thực hiện, diện tích vùng trồng, lựa chọn cây dược liệu để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển tại địa phương, cho năng suất, chất lượng cao).

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm, bất thường không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau dịp Tết; chỉ đạo các đơn vị trực, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, tổ chức giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép.

Chủ trì, giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với thửa đất phân trường Nà Kéo đã trong kế hoạch đấu giá đất nhưng hộ gia đình bà Mạc Thị Hoan không nhất trí. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND huyện để báo cáo cụ thể UBND tỉnh và xin điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch đấu giá đất.

Tham mưu giải quyết xong **trong Quý I/2023** đối với 04 vụ việc liên quan đất đai còn tồn đọng (*ông Mạc Văn Tuấn liên quan bãi thải 7A; ông Hà Văn Lâm đất*

phía sau Ban CHQS huyện; Lương Văn Sơn và bà Hoàng Thị Dung; ý kiến của cử tri thị trấn Nguyễn Bình về trường hợp ông Hoàng Văn Tý). Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức đối thoại, làm việc với các hộ dân để giải quyết dứt điểm. Nếu liên quan đến thẩm quyền của các sở, ngành của tỉnh phải báo cáo đề nghị phối hợp giải quyết. Việc giải quyết phải chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thủ tục, đúng pháp luật, tránh phát sinh những khiếu nại, khiếu kiện kéo dài làm phức tạp tình hình.

Phối hợp với cơ quan có chức năng làm rõ nguồn gốc khoáng sản tập kết tại bãi mỏ của ông Phan Quang Huy và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác, vận chuyển khoáng sản, đối thải, bảo vệ môi trường của các đơn vị được cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Khẩn trương chỉ đạo các địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình đủ điều kiện, thực hiện xong trước Tết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Phối hợp với Công an huyện triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn; đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết; xử lý dứt điểm các hành vi lấn, chiếm trái phép hành lang an toàn giao thông theo các văn bản đôn đốc của Sở GTVT tỉnh.

Đôn đốc Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình bảo lũ do đơn vị làm chủ đầu tư.

Hướng dẫn các xã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định đối các dự án Quy hoạch nông thôn mới để các xã thực hiện mở mã dự án và thanh toán theo quy định hiện hành (15 dự án quy hoạch); hiện nay một số xã chưa mở được mã do thủ tục hồ sơ sai sót.

Tổ chức thẩm định, tham mưu phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 08 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023 (đảm bảo giữ được nguồn vốn năm 2022 đã giao và đủ điều kiện bố trí vốn năm 2023 theo quy định của luật đầu tư công).

Khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai khắc phục sạt lở đối với Trạm Y tế xã Phan Thanh theo kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Y tế huyện.

6. Giao Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ của 08 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023 thuộc Chương trình MTQG chưa được phê duyệt (đảm bảo giữ được nguồn vốn năm 2022 đã giao và đủ điều kiện bố trí vốn năm 2023 theo quy định của luật đầu tư công). Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu đối với 05 công trình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 06 công trình giảm nghèo.

Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán các công trình có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện để nâng cao tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn năm 2022 thanh toán đến 31/01/2023 (giải ngân đến 31/12/2022 đạt thấp so với kế hoạch). Tập chung

giải ngân nguồn vốn cam kết với UBND tỉnh từ đầu năm đảm bảo đạt trên 96% theo cam kết; đối với nguồn vốn 50 tỷ thực hiện giải ngân 100%.

Tổng rà soát các công trình dự kiến khởi công năm 2023 để xác định các vướng mắc về đất, về rừng, về môi trường để phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh xử lý triệt để trước khi dự án được triển khai. *Chỉ triển khai dự án khi đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các vướng mắc đã được xử lý, trường hợp vướng mắc không thể tháo gỡ kiên quyết dừng không triển khai dự án, tránh các sai phạm, vi phạm.*

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng của huyện, các địa phương đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư, khởi công mới dự án trong năm 2023. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt mức cao nhất, kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh để dự án đảm bảo tiến độ.

*Công trình xây dựng Nhà bán trú điểm trường Tàn Pà, xã Yên Lạc: Dự án do Hội Hữu nghị Pháp - Việt thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 300 triệu đồng, tháng 1/2022 dự án được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay các nhiệm vụ nằm ngoài danh mục tài trợ: tư vấn, khảo sát, thiết kế... do UBND huyện bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện, chưa được bố trí kinh phí để thanh toán cho nhà thầu thi công. **Yêu cầu đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để thanh toán cho nhà thầu chậm nhất trong tháng 01/2023.***

Công trình xây dựng 03 phòng học, khu nhà vệ sinh, hàng rào, cổng của trường Tiểu học Ca Thành: Dự án do Công ty TNHH Cargill Việt Nam tài trợ đã được Huyện ủy cho ý kiến nhất trí, đồng ý chủ trương bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện. Tuy nhiên, do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy, Ban QLDA phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng KT&HT, UBND xã Ca Thành tìm địa điểm mới để xây dựng.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức tốt Hội xuân huyện và chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn tiết kiệm, lành mạnh phù hợp với truyền thống, văn hoá và thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc gắn với thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay những ngày đầu năm mới nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ, đôn đốc các đồng chí thành viên Ban Quản lý các điểm du lịch huyện trực tiếp xuống xóm thực hiện các nhiệm vụ; đặc biệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm của Chủ tịch các xã Quang Thành, thành Công trong tổ chức các hoạt động du lịch tại địa phương.

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết.

Phối hợp với Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất với Công ty TNHH Cargill Việt Nam trong việc tài trợ xây dựng 03 phòng học, khu nhà vệ sinh, hàng rào, cổng của trường Tiểu học Ca Thành tại địa điểm mới.

3. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết; triển khai tốt phương án hỗ trợ cứu đói Tết cho người dân trước Tết; kịp thời hỗ trợ đột xuất các trường hợp phát sinh.

Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm tình hình đời sống Nhân dân; tình hình lao động, việc làm sau Tết.

4. Đề nghị Trung tâm y tế huyện

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế bảo đảm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

Bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết.

5. Giao phòng Dân tộc huyện

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tập trung quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ, chính sách quy định nhất là thời điểm trước Tết.

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ - NỘI CHÍNH

1. Đề nghị Công an huyện

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh với

các loại tội phạm về hình sự, ma túy, trộm cắp, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép; phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tệ nạn.

Tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hành vi liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất ma túy.

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2023.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự dịp Lễ hội xuân của huyện.

2. Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện

Phối hợp chặt chẽ với Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về quốc phòng, quân sự địa phương.

3. Giao phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quy định về tặng quà nhận quà dịp Tết.

Thực hiện tốt công tác cán bộ và các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác CCHC trong tháng 01/2023 (sau khi tỉnh công bố chỉ số CCHC)

4. Giao Thanh tra huyện

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, nhất là dịp Tết.

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đôn đốc các ban, ngành, địa phương phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực và báo cáo tình hình dịp Tết theo đúng quy định; đôn đốc các phòng ban huyện chỉnh trang, sắp xếp phòng làm việc, trang trí khuôn viên, trụ sở chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.

Đẩy nhanh việc chỉnh trang thị trấn Nguyên Bình, thị trấn Tĩnh Túc, tạo cảnh quan dịp Xuân Quý Mão.

Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường, giá cả, an ninh, quốc phòng, thiên tai..., kịp thời phối hợp với các ban, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện những vấn đề phát sinh.

IV. CÁC CƠ QUAN, BAN, NGÀNH THUỘC HUYỆN, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện về việc thực hiện các quy định trước, trong dịp tết Nguyên Đán. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới (*tức ngày 27/01/2023*), **nhất là những công việc tồn đọng từ năm 2022, chậm tiến độ**, những công việc và thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và Nhân dân.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây... an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương.

Trên đây là kết luận của đồng chí Đào Nguyên Phong - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2023. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo để các đồng chí Ủy viên UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, Chuyên viên;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Hữu Thìn